

ขอแสดงความยินดี กับคุณหญิงจาร์จรรณ เมณฑกา ที่กลับสู่แสงแดด...เอ๊ย...สปอตไลท์อีกครั้ง ชัยชนะของคุณหญิงไมเซอร์ไพรส์ ชนะตั้งแต่ โนมิ่งสะท้อนเสียงนกหวีดคนกรุงด้าน“ระบอบทักษิณ” ซึ่งตกลงอย่างแข็ง เพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ไป เลือกตั้ง 2 ก.พ. สนับสนุนให้ขัดขวางเลือกตั้ง ยิ่งกว่านั้นยังไซโยให้ร้องเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้วุฒิสภามาจากเลือกตั้ง ผิดมาตรา 68 ยอมรับการจำกัดสิทธิตัวเอง จาก เคยเลือก สว.กทม. 18 คน ในรัฐธรรมนูญ 2540 มา เลือกแค่คนเดียวเท่าระนอง แม่ฮ่องสอน

แต่วันนี้พอเห็นการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือ ก็ เฮโลไปเลือก “หญิงเบ็ด” แล้วโหมประโคมกัน ชัยชนะกันยกใหญ่ในมือ อ่างความชอบธรรมจาก เลือกตั้ง อ้าว...แล้วขัดขวางเลือกตั้งทำไม

ก่อนจะประโคมอะไรก็ดูคะแนนด้วย “หญิงเบ็ด” ได้ไปแค่ 5 แสนกว่า เทียบกับบรรณา โทสิตระกุล 7 แสนกว่า เลือกผู้ว่า กทม. สุขุมพันธุ์ได้ถึง 1.25 ล้าน กปส.คุยว่ามีคน “เป็นล้าน” ไหงลงคะแนนให้ “หญิงเบ็ด” แค่ครึ่งล้าน

โอเค...คะแนนเพื่อไทย 1.1 ล้านก็หายไป ส่วน หนึ่งเพราะกองเชียร์ไม่รู้จะเลือกใคร ไม่มี “นอมินี” โจ่งแจ้ง เหมือนต่างจังหวัด

ที่แน่ๆ บรรยากาศเทียบเท่าทั่วประเทศ จนดู เหมือนคนไทยเมื่อการเลือกตั้งแต่เป็นเช่นนั้นจริงหรือ

เมื่อไม่กี่วันมานี้ กรุงเทพโพลล์สำรวจคะแนน นิยม 2 พรรค มีผลน่าสนใจ คือหลัง “นิรโทษสุด



• ใบทองแท้

ทายทายิชามาร

ตูกตาคนกลาง

ชอย” คะแนนเพื่อไทยตกฮวบ แต่หลังบอยคอตต์-ขัด ขวางเลือกตั้ง คะแนน ปชป.ก็ตกฮวบ

นี่แสดงว่าประชาชนจำนวนมาก กำลังเบื่อหน่าย 2 ขั้วที่ขัดแย้งกัน การเลือกตั้งในบรรยากาศนี้ โดยเฉพาะเลือก สว.ที่ไม่ค่อยมีความหมาย จึงทำให้คนใช้ สิทธิแค่ 40%

ความเบื่อหน่ายนี้ ดูเผินๆ เหมือนเป็นโอกาส “นายกฯ คนกลาง” แต่ขอเตือนให้ใคร่ครวญดีๆ ว่า ประชาชน เบื่อเพราะอยากเห็นคุณภาพใหม่ หรืออยากถอยหลัง ลงคลอง

ความเบื่อหน่ายแปลว่าคนกลางๆ “2 ไม่เอา” มี มากขึ้น แต่ “นายกฯคนกลาง” มาจากความต้องการ ของฝ่ายหนึ่ง เพื่อเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้เป็นกลาง จริง ฉะนั้น คนกลางๆ จะรับได้ไง แม้ตอนแรกอาจ มั่งง่าย แต่สุดท้ายหนีไม่พ้นขัดแย้ง

สัปดาห์ที่ผ่านมา โพลล์ต่างๆ เริ่มกะเก็ง “นายกฯ คนกลาง” เช่น สวนดุสิตโพลล์ให้คะแนน อานันท์ ปันยารชุน, พลากร สุวรรณรัฐ, อาสา สารสิน, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/บทความ

วันที่: จันทร์ 31 มีนาคม 2557

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4963

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 50.63 Ad Value: 37,972.50

PRValue (x3): 113,917.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ทายทายิชามาร: ตุกตาคนกลาง

ถามว่าอายุน้อยเท่าไร 82 ขวบ แล้ว
เป็นกลางจริงไหม

พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ต้องถูกวิจารณ์ นี่
แค่สื่อตัดต่อภาพล้อ "สามีดีตรา" ลูกน้องท่านก็ฮึม
ฮึม

อาสาอายุ 76 อดีตราชเลขาธิการในพระองค์
พลการเป็นองคมนตรีไม่เหมาะทั้งคู่ นายกฯ คนกลาง
ไม่ควรมาจากองคมนตรีหรือผู้ใกล้ชิดองค์พระมหา
กษัตริย์ บทเรียนครั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ยัง
ไม่ตระหนักหรือ

โพลล์ที่ฮือฮาที่สุด คือ "ณัฐฉิโพลล์" ซึ่ง ดู
เหมือนมั่ว แต่เป็นการบลัฟฟ์ให้สะดุ้ง ปฏิเสธ
เรียงตัว ณัฐฉิชนวนให้สังคมติดตาม ที่ละรายๆ คน
นั้นคนนี้เป็นได้ไหม ท้ายที่สุดจะเห็นว่ายาก

ทุกคนล้วนมีปัญหา หนึ่ง เป็นกลางจริง
หรือ ไซ้...สังคมไทยแยกข้าวรบกัน 8 ปี ยังเหลือผู้
มีชื่อเสียงรายไหนไม่เลือกข้าง เว้นแต่ไปอยู่ป่าเพิ่ง
กลับมา

สอง ไม่ใช่แค่มีความสามารถ แต่ต้องมี
เครดิตบารมี เพราะสังคมเรียกร้องสูง พุดง่าย ๆ นายกฯ
คนกลางจะถูกสื่อแดงต่อต้าน ถูกมือบอนหวีด
เรียกร้องนั่นนี่ ไม่มีวันพอ ขณะที่ประชาชน ทั่วไป
ก็คาดหวังสูง

เราไม่ได้อยู่ในโลกยุคปาเปรมเตมียี่สิบ แต่อยู่
ในยุคที่ใครไม่พอใจก็ปิดถนนเอาง่ายๆ

นายกฯ เลือกตั้งมีความสามารถ 60% ก็พอ
แต่นายกฯ คนกลางต้องน้องๆ เทวดามาเลยครับ ■